



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๙๔๙ กลุ่มงานการ
พยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ กลุ่มการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด
โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

ก. รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๙๔๙
กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ กลุ่มการพยาบาล

๑) นางณิรดา รวยอาจิน

ข. วัน เวลา และสถานที่ทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	วัน/เวลา/สถานที่
ความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ ความรู้ความสามารถด้านวิชาการเฉพาะตำแหน่ง	วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ค. วัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี
ประธานกรรมการฯ